

สศช. ร่วมพิธีลงนามสัญญากรอบการดำเนินโครงการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษทวาย ฉบับใหม่



เมื่อวันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ นายนิวัฒน์ธำรง บุญทรงไพศาล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ และนาย เอ มินท์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน การจ้างงาน และความมั่นคงทางสังคม สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ เป็นประธานร่วมในการประชุมคณะกรรมการประสานงานร่วมระหว่างไทย-เมียนมาร์ เพื่อการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษทวายและพื้นที่โครงการที่เกี่ยวข้อง (The Joint Coordinating Committee for the Comprehensive Development in the Dawei Special Economic Zone and Its Related Project Areas : JCC) ครั้งที่ ๔ ณ เซ็นทาราแกรนด์ แอนด์ บางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ ซึ่งผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย รัฐมนตรี หัวหน้าส่วนราชการระดับปลัดกระทรวง และผู้แทนระดับสูงจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจากฝ่ายไทยและฝ่ายเมียนมาร์ โดย นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เข้าร่วมประชุมในฐานะกรรมการและเลขานุการร่วมคณะกรรมการดังกล่าว

เลขาธิการฯ กล่าวว่า ที่ประชุมได้รับทราบผลการประชุมคณะกรรมการบริหารครั้งแรกของบริษัททวาย เอสอีแซด ดีเวล็อปเมนต์ จำกัด ซึ่งเป็นองค์การความร่วมมือที่สำคัญระหว่างไทยและเมียนมาร์ ในการขับเคลื่อนและผลักดันการพัฒนาโครงการเขตเศรษฐกิจพิเศษทวายอย่างเป็นระบบ พร้อมเห็นชอบในเนื้อหาร่างสัญญากรอบการดำเนินโครงการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษทวายฉบับใหม่ (The New Framework Agreement) และร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีลงนามในสัญญาดังกล่าว ระหว่างคณะกรรมการบริหารเขตเศรษฐกิจพิเศษทวาย (DSEZ Authority) กับบริษัททวาย เอสอีแซด ดีเวล็อปเมนต์ จำกัด ซึ่งเป็นนิติบุคคลเฉพาะกิจ หรือ SPV ที่ถือหุ้นร่วมกันระหว่างไทยและเมียนมาร์ โดยร่างกรอบดำเนินการฉบับใหม่จะให้สิทธิ SPV เป็นผู้ประสานงานหลักและที่ปรึกษาของ DSEZ Authority ซึ่งรวมถึงการเชิญชวนและเสนอรายชื่อนักลงทุนที่มีศักยภาพ เพื่อให้ DSEZ Authority คัดเลือกเป็นผู้ลงทุนในโครงการภายใต้เขตเศรษฐกิจพิเศษทวาย



นอกจากนี้ ที่ประชุมยังเห็นชอบใน**เนื้อหา ร่างสัญญาสามฝ่าย** (Tripartite Memorandum) ระหว่าง บริษัท อิตาเลียน ไทย ดีเวลอปเมนต์ จำกัด (มหาชน) (ITD) DSEZ Authority และ SPV ที่ระบุถึงสิทธิการดำเนินงานที่เหลืออยู่ของ ITD ก่อนส่งมอบงานให้ผู้เข้าร่วมพัฒนาโครงการอื่นๆ ที่จะเข้ามาในอนาคต ซึ่งที่ประชุมได้เป็นสักขีพยานในพิธีลงนามสัญญาดังกล่าวด้วย



เลขาธิการฯ กล่าวต่อไปว่า ที่ประชุมเห็นชอบให้มีการคัดเลือกผู้รับสัมปทานโครงการในระยะแรก ซึ่งมีองค์ประกอบสำคัญ ๓ ส่วน ได้แก่ ๑) ถนน ๒ ช่องทางเชื่อมโยงเขตเศรษฐกิจพิเศษทวายกับชายแดนไทย ๒) ท่าเรือขนาดเล็ก และ ๓) นิคมอุตสาหกรรมระยะแรก รวมทั้งสาธารณูปโภคสาธารณูปการที่จำเป็น โดยกำหนดส่งข้อเสนอการพัฒนาโครงการภายในสิ้นเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ และคาดว่าจะสามารถให้สัมปทานโครงการระยะแรกแก่ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกภายในไตรมาสที่สองของปี ๒๕๕๗

ในขณะเดียวกันคณะทำงานร่วมไทย-เมียนมาร์ จะร่วมกันพิจารณารูปแบบการลงทุนอื่นที่มีความเหมาะสมควบคู่กันไปด้วย

นอกจากนี้ ที่ประชุมยังเห็นชอบให้ผลักดันกิจกรรมหลักๆ เพื่อดึงดูดนักลงทุนมาพัฒนาโครงการระยะแรก เช่น การทำ Due Diligence ของ ITD การจ้าง Project Management Officer และการทบทวนแผนพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษทวาย ทั้งนี้ได้มีคณะผู้แทนจากหน่วยงานญี่ปุ่นเข้าร่วมสังเกตการณ์ประชุม ซึ่งที่ประชุมได้เชิญชวนให้นักลงทุนจากญี่ปุ่นเข้าร่วมยื่นข้อเสนอพัฒนาโครงการในระยะแรกด้วย 🖊️